

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## CHG – เขาว่า น่าจะเป็นของดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในสัจจหัว...** เป็นหุ้นที่ วันพุธนี้ จะขึ้นป้ายด้วยนะครับ เป็นป้าย XD ซึ่งก็ง่าย

ไม่มากมายเท่าไรนัก ผลกับราคาในวันขึ้นป้าย ก็อาจจะไม่มากไม่มาย ... หรือ ดีไม่ตี ก็อาจจะมีแบบที่ว่า ให้ X ฟรีๆ อะไรตามที่ชาวห้องค้าเขวากัน การเป็นของดีหรือไม่ บางท่านก็อาจจะมองที่ หุ้นมีปันผลใหม่ ด้วยนี้แหละ... บางท่านชอบกันหนักกันหนา หุ้นที่ซื้อแล้วลง หลุด Cut Loss แต่ไม่ Cut เพราะบอกว่า ถือยาว เอาปันผลแทนก็ได้ ทั้งๆ ที่ตอนแรกหวังแค่กำไรจากราคา ไม่ได้มองเรื่องปันผลอะไรเลย แต่พอนานๆ ไป ราคาที่ลงๆ มา ก็เลยถามว่า มีปันผลไหม หรือไปดูว่ามีปันผลไหม ถ้ามีปันผล ก็เลยกลายเป็นของดีของท่านไปซะเลย... ไม่รู้ละ จะปันผลมากปันผลน้อย แต่ติดไปแล้ว ก็เป็นเครื่องปลอบใจได้อย่างดีอย่างหนึ่งแหละนะ เอาเป็นว่า ตอนนี้ หุ้น CHG กราฟสวยนะ วันพุธขึ้นป้าย XD ให้ 0.02 บาท ก็เรียกว่า ถ้า X แล้ว ก็ 1 ช่อง... แล้วจะเป็น X ฟรี หรือไม่ ก็ตามดูกัน... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ SET Index ที่ขึ้นมาในวันวานนั้น อาจจะมีใครๆ บอกว่า น่าจะเป็นของดี น่าจะเป็นแนวโน้มดีแล้ว ก็ต้องว่ากันไปตามสัญญาณอย่างที่เคยกล่าวไว้ นะครับ ตัวเลข บางครั้ง มันไม่ได้บอกแนวโน้ม แต่เครื่องมือทางเทคนิค จะบอกเราเองว่า ณ ตอนนี้ แนวโน้มยังงั้น... นี่ถ้าจะขึ้นต่อ จนถึงระดับ 1340-1350 ก็ยังต้องมาดูกันเลยว่าดีจริงไหม เอาเข้าจริงๆ MA25days ก็บอก หรือเราก็เห็นกันชัดๆ อยู่แล้วแหละ แปลว่า การขึ้น ถ้าจะมีต่อ ก็ต้องระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับ... อย่างที่คุยกันไว้ในรายการ Live ไปเมื่อวันอาทิตย์ เราอาจจะมีโอกาสได้ระบายของ หรือ ปรับพอร์ตในราคาดีๆ กันนะ

**ดูตามเกม...** จะว่าไป หุ้นกลุ่มนี้ ก็เสียๆ ไปนานพอสมควรเหมือนกัน เอาเป็นว่า ถ้าจะมา

ก็อาจจะมียอดขึ้นให้ได้ไม่มากนัก หรือดีไม่ตี ทั้งกลุ่มอาจจะมียอดใหญ่ๆ กันอีกกระลอกก็ได้นะ

**แนวรับ** : ... 2.70-2.66 **ยังน่ารับ เน้นไม่หลุด 2.60 ไว้**

**เป้าหมาย** : ... 2.80-2.84 หรือ **รอบเก็บ อาจมีลุ้นถึง 3.0**

Price Chart...(CHG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น CHG...** จริงๆ ก็กล่าวไปในการ Live แล้ว ถึงเวลานี้ ก็คงต้องไปดูกันที่ ขึ้นป้าย XD เลยกี่ได้ว่าจะมีการอ่อนตัวลงแค่ 0.02 หรือ จะมากกว่าแค่นั้น หรือจะเปิดลงในวัน XD แล้วก็ลากสวนขึ้นในวันต่อๆ ไปก็ได้ หุ้นหลายๆ ตัว เคยเป็นแบบนี้ ซึ่งนั้นก็หมายถึงว่า อาจจะเป็นหุ้นที่ดีในตัวของเขาเองเลยแหละ... แต่เราแค่เห็นสัญญาณทางเทคนิคในตอนนั้น เราก็อ่านได้ว่า ยังไงก็ต้องมองแนวโน้มในเชิงบวกไว้มากกว่า ถ้าหากจะผิดก็คือเห็นการลงมาต่ำกว่า 2.60 ในเบื้องต้นนั้นแหละ หรือ ถ้าจะเอาจริงๆ เราก็สามารถสู้ได้ถึงการลง 2.5 นะ เรียกว่าสู้กันถึง MA25days นั้นเอง... สรุป วันนี้น่าสนใจและอาจจะมองรอบยาวๆ ไว้ด้วยก็ได้ อาจมีเกิน 3.0 ได้